

Số: 166 /BC-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021



BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NGÂN HÀNG VIỆT NAM

- Scan lên ủy -
- ban chấp hành VP
Vụ 10 kết đi kết
4.6.21

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951- 06/5/2021), thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng tại Nghị quyết số 136a-NQ/BCS ngày 29/10/2019, Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 04/12/2019 về tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam và Quyết định số 229/QĐ-NHNN ngày 13/02/2020 thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Ban chỉ đạo do Thống đốc NHNN làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Thống đốc là Phó trưởng ban và thành viên là thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN, Chủ tịch HĐQT/HĐTV 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Văn phòng NHNN - Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, như sau:

I. Công tác chỉ đạo triển khai:

Hơn một năm qua, sau khi Kế hoạch số 16/KH-NHNN được ban hành, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thống đốc, Ban Lãnh đạo NHNN, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, quyết liệt, cụ thể và nhiều kinh nghiệm của đồng chí Phó Thống đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành đã được các đơn vị liên quan tổ chức triển khai rất khẩn trương, tích cực. Ngay từ đầu, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đầu mối chủ động tổ chức triển khai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết cho từng công việc, có sự phân công cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo, nhiều nội dung trong Kế hoạch số 16/KH-NHNN đã được các đơn vị đầu mối tổ chức triển khai từ rất sớm, đầu tư nhiều thời gian, công sức với tinh thần trách nhiệm cao như: (i) Biên soạn cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam trên cơ sở dự án nghiên cứu khoa học cấp Ngành “Lịch sử đồng tiền Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển”, có sự tham gia biên soạn, đóng góp ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhà sưu tập tiền có uy tín trong cả nước; (ii) Bổ sung nội dung về hoạt động ngân hàng giai đoạn 2016-2021 và xuất bản cuốn “Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951-2021”; (iii) Triển khai các thủ tục và khởi công dự án mở rộng, tôn tạo khu di tích lịch sử của Ngành tại Tuyên Quang, tôn tạo khu di tích lịch sử của Ngành tại Hải

Dương và Tây Ninh; (iv) Phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm trong toàn Ngành, từ trung ương đến địa phương;...

Ban chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp để nghe các đơn vị đầu mối báo cáo tiến độ thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và diễn biến của dịch Covid-19, trên cơ sở nắm bắt, đánh giá tình hình, Ban chỉ đạo đã kịp thời báo cáo và được Ban cán sự Đảng NHNN chấp thuận điều chỉnh một số sự kiện, hoạt động kỷ niệm so với kế hoạch ban đầu¹.

Đặc biệt, càng gần đến thời điểm tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm, dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương. Ban chỉ đạo đã theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất Thống đốc NHNN có những điều chỉnh phù hợp về quy mô, cách thức tổ chức Lễ mít tinh, đồng thời tiếp tục cắt giảm một số hoạt động không thật sự cần thiết, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và cơ quan chức năng. Nhờ đó, Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu trong và ngoài Ngành.

II. Kết quả triển khai các chương trình, hoạt động kỷ niệm:

1. Kết quả triển khai:

1.1. Hoàn thành việc tôn tạo, sửa chữa, mở rộng các khu di tích lịch sử của Ngành tại Tuyên Quang, Hải Dương và Tây Ninh, kịp thời phục vụ các hoạt động về nguồn chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Ngành. Trong đó, khu di tích tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được đầu tư mở rộng, tôn tạo thành khu di tích có cảnh quan đẹp, không gian thoáng mát, rất có ý nghĩa đối với việc tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Ngân hàng; công trình này cũng đã được NHNN bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và sử dụng cho các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

1.2. Bổ sung, tái bản cuốn sách Lịch sử Ngân hàng Việt Nam và xuất bản cuốn sách Lịch sử đồng tiền Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành. Cuốn Lịch sử Ngân hàng Việt Nam được bổ sung những sự kiện, dấu ấn nổi bật trong hoạt động ngân hàng giai đoạn 2016-2021; cuốn Lịch sử đồng tiền Việt Nam là công trình nghiên cứu công phu, hệ thống khá toàn diện về các mốc ra đời, đặc điểm và ý nghĩa kinh tế xã hội của mỗi đồng tiền Việt

¹ Không thực hiện 02 nội dung (phát hành đồng tiền lưu niệm; đi bộ tập thể tại Tp.HCM); lùi thời gian tổ chức 04 nội dung vào thời điểm thích hợp trong năm 2021 (triển lãm tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; triển lãm các thành tựu về công nghệ/dịch vụ ngân hàng tiêu biểu; Hội thảo về chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; đi bộ tập thể tại Hồ Gươm, Hà Nội).

Nam qua lịch sử hơn một nghìn năm qua. Việc phát hành hai cuốn sách góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống về vang của ngành Ngân hàng, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của đồng tiền Việt Nam, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng, các chuyên gia, nhà sưu tầm tiền và công chúng.

NHNN đã tổ chức Lễ công bố hai cuốn sách kết hợp hoạt động tham quan phòng Truyền thống, phòng Trưng bày tiền và các ô trưng bày tại Sảnh chính trụ sở 49 Lý Thái Tổ, với sự tham dự của các đại biểu trong và ngoài ngành, đại diện các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, các nhà sưu tầm tiền cá nhân.

1.3. Hoàn thành việc xây dựng bộ phim tài liệu lịch sử “Ngân hàng Việt Nam - 70 năm vì một Việt Nam thịnh vượng” và “Huyền thoại con đường tiền tệ”. Đây là 2 bộ phim được Ban cán sự Đảng NHNN quan tâm chỉ đạo xây dựng rất sát sao và hoàn thành có chất lượng, phản ánh một cách chân thực, khái quát quá trình xây dựng, phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cũng như nêu bật những đóng góp lớn, nổi bật của hệ thống Ngân hàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới, phát triển đất nước. Hai bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực của người xem truyền hình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; đặc biệt bộ phim “Ngân hàng Việt Nam - 70 năm vì một Việt Nam thịnh vượng” phát tại Lễ mít tinh kỷ niệm đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu khen ngợi, đánh giá cao.

1.4. Tổ chức thành công các hoạt động về nguồn, tri ân, giáo dục truyền thống với ý nghĩa thiết thực:

- Chương trình giao lưu giữa các thế hệ lãnh đạo Ngành với tuổi trẻ Ngân hàng Việt Nam được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), là chương trình có nhiều ý nghĩa, thể hiện tình cảm tri ân, sự trân trọng của tuổi trẻ ngành Ngân hàng đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là dịp ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ trong ngành Ngân hàng. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự.

- Các đoàn về nguồn tại 03 khu di tích gắn liền với lịch sử hoạt động của ngành Ngân hàng được tổ chức chu đáo, trang trọng, có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN, nguyên Lãnh đạo NHNN, đại diện các ban liên lạc, một số đơn vị thuộc NHNN, NHTM Nhà nước. Các đoàn về nguồn đã thăm, dâng hương tại di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam và Khu di tích Ban Kinh tài tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; thăm và cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm tại khu di tích của Ngành tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, kết hợp trao an sinh xã hội cho tỉnh; thăm và dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Tổng giám đốc đầu tiên của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tại Hải Dương.

- Bên cạnh đó, NHNN đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí là cán bộ của Ngành đã tham gia hoạt động cách mạng, tặng quà tri ân tất cả cán bộ đã nghỉ

hưu thuộc hệ thống NHNN, cán bộ thuộc các Ban B68, N2683, B29, C32, Ban K. Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và là truyền thống tốt đẹp của ngành Ngân hàng trong suốt những năm qua, được đông đảo các thế hệ cán bộ, công chức trong Ngành đánh giá cao.

1.5. Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm trang trọng, chu đáo, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho đại biểu trong và ngoài Ngành.

Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và vinh dự được đón đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương tới dự. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NHNN đã điều chỉnh giảm số lượng đại biểu tham dự tại hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đồng thời tổ chức truyền hình trực tuyến Lễ mít tinh đến điểm cầu trụ sở NHNN tại 25 Lý Thường Kiệt và 63 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, vừa tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng được hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của buổi Lễ và lắng nghe ý kiến chỉ đạo, động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngân hàng.

Buổi Lễ mít tinh kỷ niệm đã được tổ chức chu đáo, trang trọng tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và các điểm cầu NHNN chi nhánh, đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, mang lại niềm phấn khởi và để lại những ấn tượng sâu sắc cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Ngân hàng cũng như các đại biểu ngoài ngành và dư luận xã hội, trong đó có các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế.

1.6. Hoạt động truyền thông được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thống nhất trong toàn hệ thống, mang lại hiệu ứng tích cực.

- Biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh 70 năm Ngân hàng Việt Nam được sử dụng thống nhất, đồng loạt trên tất cả các ấn phẩm và công cụ truyền thông như standee, áp phích, băng rôn, tờ rơi, quà tặng, trang phục, Avatar Facebook, cùng với việc tất cả trụ sở làm việc của các đơn vị trong toàn Ngành treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng từ ngày 20/4 đến 10/5/2021 đã tạo hiệu ứng truyền thông ấn tượng, đồng bộ và lan tỏa thông điệp rộng rãi đến công chúng.

- Chuyên mục “kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước, website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thời báo ngân hàng và Tạp chí ngân hàng từ giữa năm 2020 đã đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền về chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng, thành tựu và những đóng góp quan trọng của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhiều bài viết có ý nghĩa sâu sắc của các cán bộ hưu trí trong Ngành.

- Tạp chí Ngân hàng và Thời báo Ngân hàng xuất bản số đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, đảm bảo phục vụ kịp thời Lễ kỷ niệm, nội dung phong phú; trong đó có nhiều bài phỏng vấn, bài viết có chất lượng của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Ngành, các chuyên gia kinh tế, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Việt Nam, những đóng góp của ngành Ngân hàng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập.

1.7. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao kiến thức, giáo dục truyền thống văn hóa của ngành Ngân hàng, tăng cường giao lưu, gắn kết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

- Cuộc thi trực tuyến về An toàn thông tin với chủ đề “Điều tra, ứng cứu sự cố an toàn thông tin” đã thu hút sự tham gia của 40 ngân hàng, tổ chức tài chính với gần 150 cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin.

- Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” với sự tham gia của gần 300 thí sinh chính thức và 800 diễn viên quần chúng là đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng. Các tiết mục tham gia đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính nghệ thuật cao, thể hiện rõ nét bản sắc, đặc thù của các đơn vị. Cuộc thi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong Ngành.

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử 70 năm Ngân hàng Việt Nam trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thu hút sự tham gia của gần 70.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng.

- Từ năm 2020, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cấp cơ sở và tổ chức các hoạt động thể thao phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Theo kế hoạch đã được Thống đốc phê duyệt, hiện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đang xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội thao tại 3 khu vực NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, thời gian triển khai sẽ được xác định sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

- Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, trong đó có công trình “Vườn hoa thanh niên” tại trụ sở 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội, góp phần tạo cảnh quan, xây dựng cơ quan “Xanh - Sạch - Đẹp”.

1.8. Các phong trào thi đua chào mừng 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam được phát động từ rất sớm và được các đơn vị trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai kịp thời, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Nhân dịp này, NHNN cũng đã xem xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho các tập thể, cá nhân ngoài Ngành có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng.

1.9. Hoạt động kỷ niệm tại các địa phương:

- Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-NHNN và chỉ đạo của NHNN Trung ương, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai tổ chức gặp mặt truyền thông, thăm hỏi và gửi quà tri ân của NHNN đến các đồng chí là cán bộ của ngành đã tham gia hoạt động cách mạng, cán bộ đã nghỉ hưu; thực hiện tốt công tác truyền thông về các hoạt động kỷ niệm 70 năm tại địa phương. Một số chi nhánh còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nội bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

- Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã quán triệt cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hoạt động do NHNN Trung ương phát động; thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN Trung ương về tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm tại điểm cầu chi nhánh, đảm bảo chu đáo, trang trọng và an toàn trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, NHNN chi nhánh các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh và Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại NHNN Trung ương trong việc triển khai công tác tôn tạo, tu bổ, mở rộng các khu di tích lịch sử của Ngành và phối hợp tổ chức các đoàn về nguồn tại địa phương.

2. Về kinh phí:

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam sử dụng nguồn kinh phí của NHNN và nguồn kinh phí hỗ trợ từ 4 NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ các NHTM là chủ yếu. Việc lập và sử dụng kinh phí được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả và đúng quy định của nhà nước.

III. Đánh giá chung:

Các chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam đã được tổ chức chu đáo, trang trọng và thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra tại Kế hoạch 16/KH-NHNN. Việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Ngành, thực hiện tốt công tác tri ân đối với các cán bộ lão thành và thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động ngành Ngân hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Ngành và đơn vị. Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần thông tin, quảng bá rộng rãi về công cuộc đổi mới, phát triển của ngành Ngân hàng; khẳng định vai trò, vị thế của ngành Ngân hàng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành Ngân hàng.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có kịch bản hợp lý, khoa học, quy mô tổ chức phù hợp với bối cảnh chung của đất nước, nguồn lực của Ngành, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Đạt được những kết quả trên là do:

(i) Các chương trình, hoạt động kỷ niệm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban chỉ đạo, đặc biệt là đồng chí Phó Thống đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

(ii) Thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các đơn vị đầu mối đã chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó thường trực Ban chỉ đạo (Văn phòng NHNN) đã thực hiện tốt vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc, giúp Ban chỉ đạo nắm bắt và chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

(iii) Kế hoạch triển khai các chương trình, hoạt động kỷ niệm được xây dựng phù hợp, thiết thực, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị.

(iv) Các hoạt động kỷ niệm nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

(v) Hệ thống các TCTD hưởng ứng, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động, phong trào do NHNN phát động; hỗ trợ nguồn kinh phí để tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm, đặc biệt là sự đóng góp của 4 NHTM nhà nước và một số NHTMCP đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, công tác tổ chức triển khai hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cũng còn một vài tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: tổ chức triển khai có việc còn chậm, chưa thật sự chủ động, cách làm thiếu khoa học, chuẩn bị nội dung chưa kỹ lưỡng, dẫn đến Ban chỉ đạo phải đôn đốc, nhắc nhở, chỉnh sửa, cho ý kiến nhiều lần, có sự kiện phải lùi thời gian tổ chức; việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” còn chậm.

IV. Triển khai một số nội dung đã được Thống đốc NHNN, Trưởng ban chỉ đạo chấp thuận:

1. Đề nghị các đơn vị đầu mối (Vụ Truyền thông, Viện Chiến lược ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng Việt nam) xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp một số sự kiện theo Kế hoạch 16/KH-NHNN vào thời điểm thích hợp. Cụ thể:

- Tổ chức triển lãm tiền Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử tại Sảnh chính trụ sở 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội kết hợp triển lãm các thành tựu về công nghệ/dịch vụ ngân hàng tiêu biểu.

- Tổ chức Hội thảo khoa học về “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030”; thời điểm tổ chức trong khoảng thời gian diễn ra Triển lãm nêu trên.

- Tổ chức hoạt động đi bộ tập thể tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Văn phòng NHNN phối hợp với Vụ Thi đua-Khen thưởng đề xuất Thống đốc NHNN có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của các chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo NHNN (đề b/c);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN;
- Các NHTM Nhà nước: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV;
- Lưu VP, VP1.

**TM.BAN CHỈ ĐẠO
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG - ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
BCĐ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP NHVN**

